

7 กลุ่มโทรคม สอนมวยกทท.

เข้าทอร้อยสาย'ทีโอที'



บกลุ่มอย่างเหนียวแน่นสำหรับ 7 กลุ่มโทรคมนาคม (ดูตารางประกอบ) ออกเดินสายตัดด้านโครงการวางทอร้อยสายใต้ดิน หลังจากยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบ กรณีที่ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือ เคที ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร

ด้วยเหตุผลขอให้ทบทวนกรณีกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือ เคที นำสายสื่อสารลงดินที่เป็นการผูกขาดโครงการทอร้อยสายสื่อสารอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กับบริษัท ทูอินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าใช้เพียงรายเดียวถึง 80%

โดย เคที ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้บริการทอร้อยสายจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ได้ดำเนินการเองโดยตรงนั้น จึงเป็นที่มาที่กลุ่มโทรคมนาคม ผนึกกำลังคัดค้านการผูกขาดแบบธรรมชาติ

เข้าช่วงต่อไม่ได้

ไม่เพียงเท่านั้น นายฐากร ตันสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช.ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนภายหลังที่เรียกกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม และ บริษัท

ลำดับเหตุการณ์ คัดค้าน สร้างทอร้อยสายของกทท.

- » วันที่ 26 มิถุนายน 2562
กลุ่มโทรคมนาคมจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไอโวลูชัน เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท กริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ต เกเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ อินฟอรมชั่น โฮเวย์ จำกัด บริษัท เอแอลที เกเลคอม จำกัด (มหาชน)
- » วันที่ 1 กรกฎาคม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คัดค้านโครงการทอร้อยสายใต้ดิน
- » วันที่ 19 กรกฎาคม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านโครงการทอร้อยสายใต้ดิน เป็นเวลา 30 ปี เพียงรายเดียว
- » วันที่ 7 สิงหาคม
กลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม 7 ราย เข้าพบทีโอที แสดงความจำนงร่วมเข้าทอร้อยสายลงใต้ดินโดยมีบริษัท ซิมโพเนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มมาอีกราย

ที่มา: "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

กรุงเทพเนคมขฯ เข้ามาเจรจาในเรื่องนี้

“กรุงเทพเนคมขฯ ไม่สามารถทำสัญญาให้โอเปอเรเตอร์รายหนึ่งรายใดเหมาะทอร้อยสายเพื่อไปให้บริการต่ออีกทอดหนึ่งได้ จึงให้ กรุงเทพเนคมขฯ นำเอกสารชี้ชวนมาให้ กสทช.ดูอีกครั้งหนึ่งว่าชัดต่อมาตรา 35 ที่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ต้องดำเนิน

โครงการเอง ตามประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดิน”

เปิดเสรี

นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีสิทธิ์ที่จะเข้าทอร้อยสายของ ทีโอที ได้เพราะไม่ได้มีเงื่อนไขให้ไปเข้าใช้ทอของกรุงเทพเนคมขฯ แต่อย่างใด

ปกป้องเข้าทอทีโอที

หลังมีความชัดเจนว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถเข้าใช้ทอร้อยสายของทีโอทีเหมือนเช่นเดิมได้ ล่าสุดผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 7 ราย ผนึกกำลังอีกรอบเดินสายไปยังสำนักงานใหญ่ของทีโอที ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อขอความชัดเจนจาก นายมนตรีชัย หนูสูง กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ของทีโอที แสดงความจำนงร่วมเช่าท้อรอยสายลงใต้ดิน ในราคาที่เหมาะสม โดยมีมติร่วมเช่า หากทีโอทีไฟเขียวลดราคา ยืนยันโปร่งใส ไม่สร้างภาระให้ประชาชน

"ยืนยันว่า ทีโอที มีท้อรอยสายอยู่ทั่วพื้นที่ กทม. จำนวน 2,500 กิโลเมตร โดยไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อน ผู้ประกอบการทุกราย สนับสนุนนโยบายรัฐบาลจัดระเบียบสายลงดินสร้างทัศนียภาพสวยงาม

จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมและแจ้งต่อกลุ่มผู้ประกอบการต่อไป" นั่นคือคำยืนยันของนายมนตรีชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่

สร้างสมดุลการแข่งขัน

ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 7 ราย ยืนยันร่วมกันว่า จะให้ความร่วมมือนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามแนวเส้นทางที่ กฟน. และ กฟภ. มีแผนดำเนินการรื้อสายและถอนเสาไฟฟ้า โดยทั้ง 7 บริษัท ประสงค์จะเช่าท้อรอยสายของทีโอที

ดังนั้นถ้าทีโอทีลดราคา ค่าเช่าลงมาในระดับที่เหมาะสม ย่อมจะเกิดผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรม เพราะหากค่าใช้ บริการท้อรอยสายสูงเกินควรจะเป็นภาระต้นทุนที่ผู้ประกอบการจะประสบปัญหาในการประกอบกิจการต่อไป และอาจส่งผลกระทบต่อราคาค่าใช้บริการในภาพรวมอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมศึกษาหาแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบร่วมกันต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการสรุปรูปแบบชัดเจนและทดลองจัดระเบียบสายสื่อสารเร็วๆ นี้

การผนี้กำลังอีกรอบของผู้ประกอบการทั้ง 7 ราย กำลังส่งสัญญาณไปถึง กรุงเทพมหานคร ว่าอย่าได้ผูกขาดธุรกิจ เพราะท้อรอยสายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 2,450 กิโลเมตรแล้วจะไปลงทุนซ้ำซ้อนเพิ่มเติมอีกทำไม! ■

'ทรู' แทงกัก เซ็นสัญญา

ท่อร้อยสายกทม.เควง

15

'ทรู' แทงกักเซ็นสัญญา ท่อร้อยสายกทม.เควง

กรุงเทพมหานคร เผยโครงสร้างราคาต้องได้ผู้เช่าก่อนถึงกำหนดต้นทุน เพื่อนำเสนอ กสทช. ส่วนแผนลงทุนใช้วิธีกู้ 50% และเก็บล่วงหน้า 15% ซี่ กทม.ป่วยแล้ว ด้าน "อัครวิ" เผยเดินหน้า ส่วน "ทรู" รอดความชัดเจน

แม้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกมาระบุชัดเจนว่า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือ เคที ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือ กับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถทำสัญญาให้โอเปอเรเตอร์รายหนึ่งรายใดเหมาะท่อร้อยสายเพื่อไปให้บริการต่อกับโอเปอเรเตอร์อีกทอดหนึ่ง แต่กรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการท่อร้อยสายระยะทาง 2,450 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 25,000 ล้านบาทต่อไป

"กรุงเทพมหานคร ยังคงเดินหน้าโครงการต่อไป หากไม่ดำเนินการต่อขดม.157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้บริษัทในฐานะวิสาหกิจดำเนินการ" นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการของ เคที ยืนยันกับ "ฐานเศรษฐกิจ"

นอกจากนี้ เคที ได้ทำตามประกาศให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ แต่ปรากฏว่า บริษัท ทรูอินเทอร์เนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและขอเช่าใช้ความจุ 80%

"ถ้า ทรูฯ ขอเช่าใช้ความจุ 50% บริษัทก็ต้องให้เช่า แต่ในเมื่อ ทรูฯ ขอเช่าใช้ 80% ส่วนอีก 20% ได้กันสำรองเผื่อไว้ ถ้าโอเปอเรเตอร์รายใดต้องการเช่าใช้เพิ่ม บริษัทยินดีที่จะขยายเพิ่มเติม"

นายกิตติศักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนโครงสร้างด้านราคาเรื่องต้นทุนมีความจำเป็นเพราะต้องหาผู้เช่าใช้บริการก่อนจึงจะสามารถคิดโครงสร้างราคาได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และทำโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด โดยบริษัทจัดเก็บในราคา 7,000-

8,000 บาทต่อหนึ่งไมโครดักท์ "รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งผู้ใช้บริการความจุ มีสถานะเป็นลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีการให้สัมปทาน หรือมีการโอนสิทธิ์แต่อย่างใด"

โครงการนี้ กทม.ลงทุนใหม่ คู่มดากว่า ใช้งานได้ถึง 50 ปี เพราะเลือกใช้เทคโนโลยีไมโครดักท์เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตประหยัดพื้นที่ได้ฟุตบอล และไม่ซ้ำซ้อนกับท่อร้อยสายของบริษัทที่โอที จำกัด (มหาชน) ที่มีท่อร้อยสายอยู่เดิมในขณะนี้และอยู่ใต้ถนน

ส่วนแผนการลงทุนใช้วิธีกู้จากสถาบันการเงิน, เก็บล่วงหน้า

ผู้เช่าใช้บริการ 50% เมื่อเซ็นสัญญาจ่ายล่วงหน้า 15% "โครงการนี้ เคที ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและไม่ได้ใช้ภาษีจากประชาชน ตอนนี้อยู่ (กทม.) ป่วยแล้วเราจะยอมให้คนอื่นมาขุดเจาะ พอมีการขุดเจาะบนผิวถนน กทม.ก็โดนด่าทุกๆ ครั้ง" นายกิตติศักดิ์กล่าว

สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.อ.อัครวิ ขวัญเมือง ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ว่า กทม.ยินดีที่ ทีโอที และ กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 7 รายจะนำสายสื่อสารลงดิน เพียงแต่ขอให้แจ้งแนวเส้นทางที่มีท่อร้อยสาย เพื่อจะได้ประสานกับ กสทช. เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ส่วน กทม.จะดำเนินการสร้างท่อร้อยสายในส่วนอื่นทั้งหมดที่ ทีโอที ไม่มีท่อ

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการโทรคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ทรูฯ กำลังรอดความชัดเจนกฎระเบียบและประกาศของ กสทช. เช่น ราคาถูกควบคุม และสามารถนำบริการไปขายต่อได้หรือไม่

"ถ้าโครงการเดินหน้าต่อก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินลงทุนหรอกนะ ทรูฯ กับ เคที ก็ใช้วิธีกู้จากสถาบันการเงิน"

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายมนตรีชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่ากลุ่ม



โครงสร้าง
ด้านราคา
เรื่องต้นทุน
มีความจำเป็น
ต้องหา
ผู้เช่าใช้
บริการก่อน

ผู้ประกอบการโทรคมนาคม 7 รายเข้าพบ ที่ไอที แสดงความจำนงร่วมเช่าท่อร้อยสายลงใต้ดิน ในราคาที่เหมาะสม พร้อมขอให้ไอทีลดราคาเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแก่กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม 7 ราย โดยทุกรายมีมติร่วมเช่าโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารในราคาที่เหมาะสม เหตุสมควร เพื่อสนับสนุนโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจัดระเบียบเมืองให้สวยงามตามนโยบายรัฐบาล ในเส้นทางดำเนินการร้อยสายและถอนเสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารใหม่นอกเส้นทางหรือถอนเพื่อความปลอดภัยเป็นระเบียบและปรับปรุงทัศนียภาพ ในขณะที่ไอทีมีโครงข่ายท่อร้อยสายอยู่ทั่วพื้นที่ กทม. ราว 2,500 กิโลเมตร เชื่อมันช่วยลดภาระประเทศ ไม่เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน สร้างประโยชน์ต่อภาพรวม เป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย รวมทั้งไม่กีดกันการแข่งขันทางการค้า ■

กสทช.ชี้ 'นิวทีวี' เบี้ยวค่าไลเซนส์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 4/2 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2562 ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด พบว่ามีเพียงบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด หรือนิวทีวี (ช่อง 18) ช่องเดียวที่ไม่ชำระ สำนักงาน กสทช.จึงเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายฐากรกล่าวว่า จากนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขในการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล (คณะกรรมการเยียวยา) ที่แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ว่าในกรณีช่องนิวทีวี ที่ทำผิดเงื่อนไขไม่ชำระเงินงวด 4/2 ให้ครบถ้วนตามคำสั่งแล้ว ช่องนิวทีวี จะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวด 5 และ 6 หรือไม่ และรวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าเช่าโครงข่าย (มักส์) ด้วยหรือไม่ ซึ่งทางสำนักงานจะได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ช่องนิวทีวีทราบอีกครั้ง

“หากช่องนิวทีวียังไม่ดำเนินการก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ในส่วนช่องอื่นที่เหลือชำระครบ รวมเป็นเงินที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้น 2,813,244,000 บาท (รวมภาษี

มูลค่าเพิ่มแล้ว)” นายฐากรกล่าว

นายฐากรกล่าวว่า สำหรับรายละเอียดของการชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 4/2 นั้นพบว่า ช่องที่นำเงินมาชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 4/2 เมื่อวานนี้มีจำนวน 8 ช่อง เป็นเงิน 1,990,521,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 1.บริษัท บีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3เอชดี) ชำระ 296,925,000 บาท 2.บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง พีพีทีวี เอชดี) ชำระ 289,435,000 บาท 3.บริษัท ทริบเบิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ช่องไทยรัฐทีวี เอชดี) ชำระ 278,735,000 บาท 4.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่องเอ็มคอต เอชดี) ชำระ 276,595,000 บาท ขณะที่ 5.บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี) ชำระ 274,455,000 บาท 6.บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ช่องวัน เอชดี) ชำระ 274,455,000 บาท 7.บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 8) ชำระ 222,025,000 บาท 8.บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (ช่องเนชั่น ทีวี) ชำระ 77,896,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นการชำระค่าประมูลบางส่วน และยอมรับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดค่าประมูลส่วนที่เหลือ ส่วนอีก 2 ช่อง ได้แก่ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (ช่องโมโน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ช่องจีเอ็มเอ็ม ซาแนล ยอมรับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินค่าประมูลงวดที่ 4/2 ทั้งหมด

สุราษฎร์ฯคุมเข้มสอบบรรจุ'ครูผู้ช่วย'

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์สอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการจัดสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 17 สาขาวิชาเอก มีผู้มีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น 436 คน โดยมีผู้มาสอบ 429 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี) นำเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุมาใช้ตรวจวัดมาตรฐาน และการรบกวนความถี่วิทยุ เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบครั้งนี้ด้วย



8.8 Mega Sale' มอบส่วนลดสูงสุด 80% และดีลพิเศษกว่า 8,000 ดีล มาเสิร์ฟให้ถึงบ้านตั้งแต่วันที่-1 ก.ย. โดย Flash Deals จะมีทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. และ Afternoon Happy Hour เอาใจคนโลกโซเชี่ยลใหม่ ๆ เครื่องดื่ม ของหวาน และ ไอศกรีมสุดโปรดกันอย่างเต็มที่...@ โดยตัวอย่างร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ ร้านสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างเปาซิงสุกี้, ส้มตำอมร, ผัดไท



ในโอกาสวันแมวโลก คุณพ่อจรรยา ตันขสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ทาสแมวคนล่าสุด โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก ระบุขอแนะนำ "น้องเอ็ดดี้" แมวสุดที่รักประจำบ้านแถมโชว์รูปน้องนั่งบนกระเป๋าก็ไม่ให้คุณพ่อไปไหนซึ่งเชื่อว่าถูกใจคุณแม่เป็นอย่างดี...@ นั่งตำแหน่งประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาปีฝ่าๆ สุขชัย เจียรนวนนท์ เข้าไปพบ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีคนใหม่เพื่อเทียบเชิญให้ไปนั่งประชุมร่วมขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อ

คุณพ่อจรรยา และน้องเอ็ดดี้

เอกมัย, หมูทอด 3 กษัตริย์ และเปิดอย่างจักรพรรดิร้านอาหารเอเชียยอดนิยมทั้ง Katsuya, Zen Japanese, Oishi Ramen, Bonchon, S&P, Zaap Classic, Hongkong Noodle และตำมั่ว, ลาวญวน by ตำมั่ว ไปจนถึงร้านอาหารตะวันตกชั้นนำ เช่น McDonald's, Pizza Hut และ Texas Chicken รวมถึงร้านขนมและเครื่องดื่มอย่าง Auntie Anne's, Koi The, Swensen's, QQ Dessert และ Potato Corner ที่เอ่ยชื่อมา ล้วนแล้วแต่ยั่วน้ำลาย...@ เป็นที่น่าชื่นใจแก่นักข่าวกระทรวงดีอีเป็นอย่างดีเมื่อ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอี ที่ก่อนหน้านี้เอาแต่พูดเรื่องศูนย์ป้องกันข่าวปลอม Fake News Center ซ้ำๆ เป็นแผ่นเสียงตกร่องยอมเปิดปากพูดเรื่องอื่นแล้วโดยล่าสุดกำลังอินกับการร่ายนโยบายขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเกษตรกร...@

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยกัน...@ ได้ยินเรื่องราวๆ ที่ไปรษณีย์ไทย ทั้งกรณีติดตั้งพัสดุ 42 ตัวที่ไปรษณีย์คูคต และผู้ไปรษณีย์ยักษ์ราคาแพงहुฉี่ 7 ล้านบาท รัฐมนตรีพุทธิพงษ์ เลยเร่งให้ สมร เทิดธรรมพิบูล กงญ. ไปรษณีย์ไทย ส่งผลสอบข้อเท็จจริงมาให้ภายใน 1 สัปดาห์...@ แกร็บเปิดตัวแคมเปญ 'GrabFood

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ฐานโซไซตี้
วันที่: อาทิตย์ 11 - พุธ 14 สิงหาคม 2562
ปีที่: 39 ฉบับที่: 3495
Col.Inch: 15.41 Ad Value: 19,262.50
ภาพข่าว: ฐานโซไซตี้: เลี้ยงยินดี

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 57,787.50

คลิป: สีสี่

ฐานโซไซตี้

■ ว.เชิงดอย



▲ เลี้ยงยินดี...กิตติพงษ์ เตรีตน์ชัย นายกิตติมศักดิ์สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ พล.อ.วิฑูรย์ ยาทิพย์, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว, พล.ต.อ.พัชราวุธ สุขสมจิตร, พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ และ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นส.ว. โดยมี ไพรัช วรปานิ, ประจักษ์ ตั้งครราวคุณ ร่วมด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ไฮน่า